

NẾU MỌI THỨ CHỈ LÀ KẾ HOẠCH CỦA LINH HỒN TỪ BÊN TRÊN – VẬY CHÚNG TA NÊN LÀM GÌ?

Đối thoại cùng Yazhi Swaruu

LINK VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=rk0kJvVGhE4&feature=emb_title

Ngày 26/11/2020

Yazhi: Một linh hồn chỉ có thể đánh đổi rất nhiều, trước khi đơn giản là không muốn “chơi” tiếp cùng một “trò chơi”. Như tôi đã giải thích nhiều năm trước, một linh hồn không thể bị mắc kẹt, trừ khi họ muốn bị kẹt lại. Vì vậy, họ ở đó trong một vòng lẩn quẩn chỉ vì họ muốn điều đó.

Họ muốn sự tự do. Vì thế để có được trải nghiệm “sự mong muốn được tự do”, họ phải trải qua sự tương phản với điều ngược lại. Cho đến khi họ hiểu rằng sự trái ngược đó là không cần thiết. Nhưng rồi họ sẽ hiểu. Nhiều người cũng đã nhận ra rằng. Đó là khi họ không còn cảm thấy hứng thú với “trò chơi” của thế giới vật chất, và họ thoát khỏi Ma Trận. Họ sẽ ở lại trong trạng thái vật lý một lần nữa, nhưng họ sẽ không còn lặp lại cùng một sai lầm. Và họ sẽ tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn.

Họ có một sự kháng cự mãnh liệt với một sự thật đơn giản mà tôi đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Sự việc thay đổi từ phía bên kia của cái chết. Bạn có một quan điểm khác biệt về mọi thứ, những sự ưu tiên khác, các kỳ vọng khác và các kế hoạch khác. Các giá trị trở nên khác biệt, có nghĩa là mọi thứ không còn liên quan nữa, chỉ có sự trải nghiệm mới được tính, và chỉ có những trải nghiệm mới quan trọng. Cho nên đó là sự đối lập với cách nghĩ của họ ở trên Trái Đất. Bởi vì ở đó, những thứ vật chất thì quan trọng chứ không phải là các ý tưởng và sự trải nghiệm, hoặc sự sống không có chút giá trị nào, sự sống của các loài vật, sự sống của thực vật và nhất là nếu đó là các loài sinh vật hoang dã thì lại càng vô giá trị! Nhưng một mẫu giấy đơn giản thì lại có giá trị. Đây là một ví dụ thô thiển về việc đảo ngược những gì quan trọng và những gì không quan trọng trên Trái Đất.

Gosia: Họ sẽ không còn có thể tiếp tục lựa chọn, hoặc tiếp tục chơi trò chơi này hay không, nếu như tất cả bọn họ đều tiêm vaccine. Linh hồn của họ sẽ bị “giam cầm”. Nên điều đó thật sự quá sức tưởng tượng.

Yazhi: Không hẳn là bị giam cầm, vì bạn không thể giam giữ một linh hồn. Vấn đề sẽ xảy ra chính là các linh hồn sẽ không có khả năng tiến vào trong cơ thể (nhập thể). Giống như những gì xảy ra với triệu chứng Alzheimer. Nhưng sau đó nó có nghĩa là cái chết của cơ thể, diễn ra nhanh hơn và kèm theo nhiều bệnh tật hơn, bởi vì nó có sự kết nối yếu ớt với Nguồn.

Từ phương diện của cơ thể - tâm trí, họ sẽ trải nghiệm sự mất kết nối với Nguồn, và điều đó thật đáng báo động đối với họ, cơ thể sẽ như một thực thể phải chịu đựng. Họ sẽ chết rất nhanh như một chủng loài không còn sự liên kết với Nguồn, vì họ sẽ mắc phải vô số loại bệnh tật. Đúng như những gì mà giới Big Farma muốn.

Gosia: Nhưng mà chờ đã nào Yazhi...nếu như linh hồn không có khả năng tiến vào...trong trường hợp đó...chẳng phải là họ cũng sẽ được tự do khỏi phải đi vào 3D nữa sao? Vaccine đóng lại lối vào! Chúng ta thì lại muốn giúp họ thoát khỏi 3D đúng không? Chẳng phải đó là một cách thức tốt sao?

Yazhi: Vâng. Nhưng đó chỉ là một cấp độ của vấn đề. Nhưng từ mức độ tại Trái Đất, đó là sự diệt chủng.

Gosia: Nhưng chẳng phải là... điều mà các linh hồn mong muốn từ các cảnh giới cao hơn mới là vấn đề sao? Có thể họ mong muốn điều này xảy ra như một lối thoát.

Yazhi: Theo ý kiến khiêm tốn của tôi thì chính là tất cả mọi cấp độ của vấn đề, bởi vì tất cả đều là một.

Nếu điều gì đó sai lầm xảy ra tại một cấp độ thì nó cũng sẽ diễn ra tương tự tại tất cả các cấp độ còn lại. Vì thế giải pháp mang tính chất diệt chủng đó không phải là một sự lựa chọn.

Bạn không thể giết chết hàng triệu người “dưới danh nghĩa của một quan điểm cao cả”. Từ một quan điểm thì đúng là nó sẽ khóa chặt lối vào mật độ 3D. Nhưng từ quan điểm khác, đó là sự diệt chủng và nó phải bị dừng lại.

Gosia: Nhưng họ chỉ sẽ chết như họ vẫn chết đi mỗi ngày bởi hàng triệu thứ khác. Họ cũng chết vì thuốc lá mỗi ngày. Vậy đâu là sự khác biệt? Vaccine hay thuốc lá?

Yazhi: Không có sự khác biệt, vì chúng đều là sự sáng tạo của họ. Và điều này đúng như những gì mà Cabal đang nghĩ và tự biện minh cho những hành động đê hèn mà họ đang thực hiện.

Đúng như họ nghĩ. Tuy nhiên, bạn không thể sử dụng điều này để biện minh cho một cuộc diệt chủng. Bởi vì những người từ cấp độ cuộc sống 3D của họ không muốn tất cả những thứ này diễn ra và không muốn chết vì vaccine.

Vì vậy nếu cấp độ đó không được tôn trọng, nó sẽ kéo theo sự sụp đổ của tất cả các cấp độ khác, trở nên hỗn loạn và thoái trào. Bởi vì không có cấp độ nào cả, mà chỉ là sự nhận thức. Một lần nữa, tất cả sự tồn tại đều là một.

Gosia: Ôi, có quá nhiều cấp độ để đồng bộ trong cuộc sống này.

Yazhi: Chỉ có một mà thôi. Đó là quan điểm của tôi!

Gosia: Nhưng bạn đã nói rằng giá trị đạo đức thay đổi tại những cấp độ khác. Khi nào thì chúng tôi mới biết được tại cấp độ nào các giá trị đạo đức mới được áp dụng? Có thể là không tồn tại sự diệt chủng, bởi vì các linh hồn sáng tạo ra mọi thứ cho chính bản thân họ! Có thể là họ muốn sự giải thoát thì sao?

Yazhi: Cấp độ đạo đức luân lý nào để áp dụng? Là cấp độ mà bạn đang nhìn vào, bạn đang sống trong đó và với sự trải nghiệm có ý thức ngày nay.

Gosia: “vấn đề” là, cũng như bạn, không phải lúc nào tôi cũng biết được sự trải nghiệm có ý thức của tôi nằm ở đâu.

Yazhi: Bạn không cần phải biết nó ở đâu. Tất cả mà bạn cần chỉ là chính bạn. Tôi không bao giờ tự nhận mình ở trong mật độ cụ thể nào cả, tôi sẽ không bao giờ nói rằng tôi sống ở mật độ thứ 9. Tôi chỉ là bất kì thứ gì mà tôi trở thành và các mật độ là một cấu trúc khái niệm sai lầm. Đó là sự hiểu biết thiếu sót về bản chất tự nhiên của thực tại. Chỉ đơn giản là chính bạn và tồn tại ở bất kì cấp độ nào mà bạn có thể, hãy quên những con số đó đi.

Gosia: Vâng, tôi biết rồi. Dù sao thì tôi cũng sẽ chẳng thể biết cách xác định nó như thế nào. Và cũng không hứng thú cho lắm, như bạn đã nói đấy.

Yazhi: Vâng, không hề có tấm bản đồ chỉ đường nào chào đón bạn đến với mỗi mật độ. Và bạn cũng không cố định ở trong bất kì riêng một mật độ nào, bạn chỉ luôn lang thang, và liên tục di chuyển giữa tất cả.

Chỉ có cơ thể của bạn là một bộ đồ, nó cố giam cầm sự chú ý của bạn tại một chiều kích duy nhất. Nhưng nó cũng không thể hoàn thiện được việc đó. Nó không đủ để chế ngự một linh hồn và tâm trí mạnh mẽ. Là kiểu linh hồn luôn luôn nhìn về phía những vì sao và những điều diệu kì !

Gosia: Vâng đúng vậy! Mặc dù tôi vẫn còn tự hỏi, liệu các linh hồn đã lên kế hoạch cho cuộc diệt chủng này? Liệu có khả thi không?

Yazhi: Vâng. Họ, cho dù họ là bất kì ai, nhiều người đã đầu thai làm những thành viên của nhóm Cabal, thực hiện tất cả những điều này. Họ thật sự nghĩ rằng điều này là vì mục đích tốt đẹp cho nhân loại và cho Trái Đất. Họ bị thuyết phục rằng một cái chết nhẹ nhàng cho toàn bộ dân số thì tốt hơn là một cái chết kinh khủng bởi chiến tranh hạt nhân hoặc thứ gì đó tương tự như thế, hoặc một đại dịch thật sự. Cho nên, trong tâm trí của họ, họ nghĩ rằng điều này là nhân văn, là cách thức tốt nhất để giết chết con người trước khi con người giết chết hành tinh.

Và từ một quan điểm khác, vâng, các linh hồn đang mong muốn thể hiện điều này như một lối thoát. Vì họ đã chịu đựng đủ rồi! Họ muốn nó kết thúc! Đó là lý do vì sao tôi liên tục nói rằng thế giới này chỉ đang hoạt động như cách mà nó nên như thế! Cho nên đây là lý do mà Liên Đoàn không hề thích chúng tôi. Tôi hoàn toàn nhận thức được tất cả những chuyện này và hiện nay nó đã diễn ra từ khá lâu rồi. Và tôi còn lên kế hoạch để mang chuyện này ra trình bày với bạn tại đây như một vấn đề.

Gosia: Tôi không biết tại sao tôi lại nghĩ đến chuyện này. Chắc là tôi đã nhận được tín hiệu từ bạn ! (thần giao cách cảm).

Yazhi: Bạn biết đấy, như Dolores Cannon đã từng nói rằng...khi một chiếc máy bay bị rơi, khi một cây cầu bị sập và nhiều người chết, họ đã có một hợp đồng giải thoát giữa bọn họ, để thoát khỏi mật độ 3D bằng cùng một cách thức tập thể, trong một nhóm. Vậy điều gì làm bạn nghĩ rằng cuộc diệt chủng bằng vaccine covid không phải là cùng một trường hợp? Chính xác thì nó là cùng một trường hợp. Là sự kết thúc của một vòng tuần hoàn. Những linh hồn đã đầu thai tại Trái Đất biết rằng họ là quá nhiều cho một hành tinh.

Nhưng hãy nhớ một điều. Chúng ta là chính chúng ta, và chúng ta chỉ có thể tồn tại và làm việc tại cấp độ mà chúng ta đang sống trong đó. Vì vậy, từ quan điểm của những người bạn của chúng ta trên Trái Đất, đây là một tội ác khủng khiếp! Sự diệt chủng. Cho nên, chúng ta đang làm việc tại cấp độ “đường phố” này. Bằng cách giúp đỡ họ, ở một tỉ lệ và cấp độ cá nhân. Giúp đỡ họ chính là bản chất của chúng ta và là điều mà chúng ta có thể làm.

Gosia: Nhưng chúng ta còn hơn cả điều đó mà Yazhi. Đó chỉ là một cấp độ “đường phố”. Tôi biết quá nhiều về tất cả điều đó để chỉ có thể nhìn nhận nó từ một cấp độ thấp. Tôi không thể nào quay trở lại cấp độ đó được.

Yazhi: Và cũng chính vì thế. Chỉ đơn giản vì thực tế là chúng ta biết về chuyện này, làm cho chúng ta khác biệt. Và trách nhiệm với thông tin mà chúng ta nắm giữ. Bạn ở hiện tại, và ngay cả trước đó, bạn không hề suy nghĩ, bạn không hề hiểu những sự việc ở cấp độ nhân loại. Cho nên, bạn không phải là con người.

Bạn không hề giống như họ. Vì thế, bất kì điều gì bạn thực hiện đều có nghĩa là bạn phải mang trách nhiệm nhiều hơn đối với những gì mà bạn quyết định thực hiện, và trách nhiệm mà bạn có.

Và bạn có được trách nhiệm đó chỉ vì bạn biết. Vì sự hiểu biết chính là sự quan sát và sự quan sát sẽ thay đổi bất kì thứ gì mà bạn nhìn vào.

Tôi thật sự phải đi đây! Còn nhiều chuyện phải nói thêm...Vấn đề này chưa xong đâu. Hẹn gặp bạn vào ngày mai.

Ngày kế tiếp – Đoạn hội thoại giữa Yazhi, Robert và Gosia

Yazhi: Có bất kì thứ gì mà tôi có thể giúp không? Làm rõ một vấn đề nào đó chẳng hạn?

Gosia: Vâng. Chúng ta cần nói nhiều hơn về những gì mà chúng ta đã thảo luận vào tối hôm qua. Tôi đã kể lại với Robert/

Yazhi: Hãy tiếp tục. Cứ hỏi hoặc nói những gì bạn muốn.

Gosia: Được thôi, đầu tiên hãy làm rõ những vấn đề sau đây:

Vaccine có thể và là kế hoạch của các linh hồn để thoát ra khỏi Ma Trận 3D phải không?

Có phải nó sẽ niêm phong lối vào Trái Đất để họ không thể tiến vào (nhập thể) và do đó vẫn tự do bên ngoài? Đó có thể là cách “thăng thiên” của họ. Chúng tôi chỉ đang xem xét mọi vấn đề.

Yazhi: Những gì có thật chính là bất cứ điều gì mà những con người thực thụ trên Trái Đất muốn hiển thị cho chính họ. Cho dù họ có phải là starseed hay không. Vì sau cùng thì tất cả con người thực thụ đều là starseed. Do vậy, mọi thứ xảy ra ở đó đều do họ kiến tạo nên. Từ quan điểm của các chiều kích cao hơn thì cái ác không tồn tại, và sự biểu hiện của tính nhị nguyên chỉ xảy ra và chỉ tồn tại ở các chiều kích thấp.

Do đó, từ nơi mà mọi thứ được tạo ra, từ nơi mà tất cả mọi linh hồn đến và sống ở đó, mọi thứ diễn ra tại Trái đất và trong bất kì cảnh giới thấp nào khác, đều là sự sáng tạo của họ.

Vì thế: covid và vaccine chính là sự sáng tạo hoặc sự phóng chiếu của nhân loại như một tập thể và cũng theo các cá nhân.

Gosia: “Nó được kiến tạo bởi họ”...nhưng bởi linh hồn của họ từ cảnh giới bên trên sao? Hay là bởi chính họ ở các cảnh giới thấp hơn?

Bởi vì nếu như kế hoạch này được thực hiện bởi linh hồn của họ từ phía bên trên, thì nó có thể là một điều gì đó tích cực để thoát ra khỏi đây. Và nếu họ kiến tạo nó từ những chiều kích thấp, từ sự hiểu biết thấp hơn của họ...thì nó chỉ vì họ muốn có được nhiều sự giới hạn hơn, nhiều hơn nữa để học hỏi từ tính nhị nguyên. Tôi không hiểu tầng thức nào bên trong họ đã kiến tạo nên vấn đề này. Chúng ta nên diễn giải như thế nào đây?

Yazhi: Không có sự khác biệt nào. Điều duy nhất để phân biệt *cái này* hoặc *cái kia* chính là kí ức và sự nhận biết về *việc làm* hoặc *sự tồn tại* từ các cảnh giới cao hơn như đã nói bên trên.

Nhưng không có cảnh giới cao nào tồn tại được nếu như không có những cảnh giới thấp hơn nó.

Điều tương tự xảy ra với các linh hồn, không hề có Higher self, mọi thứ chỉ là cùng một người, nó chỉ phụ thuộc vào việc liệu bạn muốn nhìn nhận đến mức nào và ở cấp độ nào của ý thức.

Cho nên, vấn đề này được tạo ra bởi các linh hồn, theo quan điểm có giá trị từ bên dưới, hoặc hoặc bên trên, đều ngang nhau.

Nhưng về mặt khách quan, nó được tạo ra bởi các tầng thức linh hồn của họ ở trong trạng thái nhị nguyên, tức là ở mức độ thấp.

Gosia: Vâng, nhưng như một cách thoát khỏi Ma Trận?

Yazhi: Vâng, đó là một lối ra tập thể khỏi Ma Trận. Sự trở về nơi xuất phát của một người như một linh hồn. Đó chỉ là việc đưa sự chú ý của linh hồn đó trở lại nơi này. Nơi mà họ chưa bao giờ rời đi, Nguồn.

Vì vậy, không ai bị lạc cả, chỉ là một kết quả của ý tưởng của riêng họ. Đó là lý do tại sao bạn phải luôn chịu trách nhiệm cho những gì mà bạn tin tưởng, cho những gì mà bạn nghĩ.

Gosia: Vậy thì, việc họ đi ra là một điều tích cực phải không?

Yazhi: Câu trả lời còn tùy. Sự tích cực không tồn tại nếu không có sự tiêu cực. Cho nên, đó chỉ là một quan điểm hoặc khái niệm được nhìn nhận từ những mật độ thấp mà thôi.

Gosia: Nhưng có một câu hỏi từ Robert như sau. Những linh hồn này đều là Ma Trận. Họ sẽ không thực sự trở về Nguồn, mặc dù tất cả chúng ta đều là Nguồn. Liệu họ có đi đến những cảnh giới thấp không?

Nhưng trong trường hợp này, họ đang lên kế hoạch (sự kiện vaccine) này như một lối thoát hiểm khỏi mật độ 3D, nhưng họ sẽ mang theo Ma Trận cùng với họ. Vậy họ sẽ ở lại trong cảnh giới Ma Trận cấp thấp phải không?

Yazhi: Vâng, như tôi đã nói và giải thích trước đó, người ta không hóa thân (đầu thai) trực tiếp “từ Nguồn” (mặc dù cuối cùng mọi thứ đều là Nguồn và từ Nguồn), mà là bạn đầu thai từ những mật độ cao – nơi mà khái niệm nhị nguyên vẫn tồn tại. Vì vậy, bạn vẫn có thể lập kế hoạch từ đó. Họ đi được đến đâu là tùy thuộc vào cấp độ của mỗi linh hồn. Họ rời đi theo số đông, một cách tập thể, nhưng không có nghĩa là họ đều có chung một số phận.

Gosia: Nhưng mà Yazhi à, còn một điều nữa. Bạn nói rằng có lẽ kế hoạch này đã được tạo ra bởi những phiên bản của linh hồn vẫn đang ở trong trạng thái nhị nguyên. Nhưng liệu bạn có thể nói rằng sự rời đi tập thể khỏi Ma Trận theo cách thức này là để thoát khỏi trò chơi nhị nguyên?

Như bạn đã nói ngày hôm qua, các linh hồn đều mệt mỏi. Họ muốn chấm dứt trò chơi, đi đến những nơi khác. Cho nên, điều này có nghĩa là họ tạo ra nó từ các cấp độ cảnh giới cao hơn là tính nhị nguyên đang chi phối mật độ 3D. Họ muốn thoát ra khỏi 3D.

Yazhi: Vâng, các linh hồn đều mệt mỏi, họ biết rằng họ đều không thể tiếp tục hơn được nữa. Trò chơi Ma Trận thật chán chường. Họ biết về điều này từ khi còn ở trong cảnh giới cao. Vâng, nó là một cuộc di tản số lượng lớn và kèm theo đó là sự hủy diệt Ma Trận và mật độ 3D như đã được biết đến.

Nhóm Cabal và hội Illuminati, những thực thể tiêu cực đầy sự nham hiểm, họ không thể tự tồn tại. Vì cái ác không thể tự duy trì, bởi vì nó tự hủy diệt chính nó. Cái ác có đặc điểm hoặc định nghĩa của xu hướng tự hủy hoại bản thân, vì vậy chúng cần một tập thể hoặc một cá nhân, hoặc một bộ óc có tính sáng tạo

để chúng liên tục đảo ngược những gì họ làm. Nên cần phải vô hiệu hóa các hành động tiêu cực của họ nếu không mọi thứ sẽ biến mất.

Do đó, cái ác chỉ được tạo ra bởi một sinh linh với ý thức của chính họ đang cố gắng duy trì các thành phần của cả sự tiêu cực và tích cực.

Do đó, các thực thể tiêu cực và nhóm Cabal chỉ là một sản phẩm của chính những con người bên trong trò chơi Ma Trận. Một nhân vật phản diện của câu chuyện được sử dụng như một phương tiện để kết thúc trò chơi.

Mặc dù vậy, từ vị trí bên trong Trái đất nơi tồn tại cái ác và nó phải bị đánh bại. Nhưng bằng cách chống lại cái ác, người ta đã vô tình duy trì nó. Người ta lại có thể trao cho nó nhiều hơn, tiếp tục chơi trò chơi mật độ thấp này, biến nó thành một trò chơi vĩnh cửu của cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác.

Cho nên, sự trung hòa giữa thiện và ác là giải pháp duy nhất. Không phải để phủ hận hoặc chống lại các ác, nhưng để hòa hợp và chấp nhận nó, đây là điều chắc chắn sẽ dẫn đến sự tan biến của nó. Chỉ còn lại sự tích cực, là thứ để hình thành một mật độ cao.

Robert: Thế thì, để kết thúc những kẻ xấu, chúng ta cần phải đem những người sáng tạo ra khỏi đây sao?

Yazhi: Đây là một giải pháp rất thực tế. Nếu không có những người sáng tạo, sẽ không có sự đối lập, sẽ không có ai để trung hòa cái ác...Nó sẽ biến mất.

Gosia: Vậy thì bây giờ phải làm sao đây Yazhi? Chúng ta có nên ủng hộ sự giải thoát tập thể này không?

Yazhi: Đây là trọng điểm mà tối hôm qua tôi đã không thể giải thích được vì chúng ta đã không có đủ thời gian.

Đơn giản là bạn phải nhìn nhận và quyết định cho chính bản thân bạn, mỗi người, mỗi linh hồn, đâu là vị trí của bạn trong vấn đề này. Như tối đã giải thích rồi, bất kì mức độ nhận thức và ý thức nào cũng đều có giá trị như những mức độ kế tiếp nó.

Vì thế, chỉ vì có một quan điểm ở cảnh giới cao hơn, nó không có nghĩa là những quan điểm ở cảnh giới thấp hơn là vô giá trị.

Đây là một sai lầm rất phổ biến mà vô số người mắc phải. Họ thường ưu tiên cho các giá trị hoặc kế hoạch của cảnh giới cao mà họ xem những điều ở cảnh giới thấp là ngu dốt, do đó quan điểm toàn bộ trở nên thiếu sót.

Sự ý thức và các mật độ đều là một tổng thể, không có cấp độ nào có thể bị loại bỏ.

Mọi thứ đều là cùng một thứ với cùng một giá trị.

Vì vậy, sinh linh trên Trái Đất nhập thể như những starseed, bước đi trên đường phố, nơi có các ác tồn tại ở đó và từ quan điểm đó họ phải chiến đấu, hoặc đơn giản là cuộc sống của họ sẽ kết thúc.

Điều này, biết được điều này từ khi còn ở cảnh giới cao rằng đó đã luôn là một kế hoạch.

Cho nên, từ các cảnh giới trên cao việc hòa hợp mọi thứ là điều cần thiết. Nhưng tuy nhiên, từ bên dưới họ phải chiến đấu. Tất cả cùng một lúc. Cuối cùng thì những cảnh giới cao sẽ thắng bằng cách hòa hợp với mọi thứ. Và cùng với điều đó là sự thắng hoa của tập thể và cá nhân.

Vì thế, điều này phải được hiểu bằng cách mở rộng tâm trí và giúp đỡ để tìm ra các giải pháp mới cho vấn đề, những giải pháp mà không bao gồm sự diệt chủng. Hãy nhìn nhận vấn đề một cách tổng thể. Tất cả mọi cảnh giới tại cùng một thời điểm, không chỉ với những sự ưu tiên hoặc quan điểm của người này hay người khác. Điều này có nghĩa là bạn làm những gì lương tâm của bạn sai khiến từ bên trong phạm vi mà bạn đang sống. Chịu trách nhiệm về những gì bạn cho là đúng.

Robert: Thế thì, chúng ta lại tiếp tục với công việc mở rộng tâm thức.

Yazhi: Nếu như đó là điều đúng đắn để thực hiện từ cảnh giới mà bạn đang ở, thì đó là thứ mà bạn phải làm.

Gosia: Vâng, nhưng tôi cảm thấy rằng tôi sống ở nhiều chiều kích, nhiều cảnh giới cùng một lúc. Mặc dù bạn nói rằng chỉ có một, và những cảnh giới này mỗi cái đều có những ưu tiên khác nhau. Cho nên tôi không biết nên đặt mình vào phía nào! Ở phía Higher self của các linh hồn, hoặc ở phía của những người Trái đất muốn tiếp tục sống ở đây?

Yazhi: Ở đây có một vấn đề: Nếu họ không bước ra (đứng dậy) như một tập thể ngay bây giờ, thì sau đó họ sẽ rời đi một cách tập thể nhưng họ còn mang theo toàn bộ những người còn lại của hành tinh cùng với họ. Bởi vì không có đủ tài nguyên của hành tinh cho mọi người ở mức độ mà họ có thể đi với cái tư duy mà họ có.

Tôi đã nói trước đó rằng không hề có sự quá tải dân số và những con số bị gian lận. Tôi vẫn giữ vững lập trường với điều này.

Vấn đề là vẫn có rất nhiều, và cho dù là nếu với số lượng ít hơn những người có tư tưởng “tôi trước !” và họ đang ăn mòn mọi thứ đang tồn tại ở đây, ngược đãi môi trường, họ sẽ không thể có khả năng đảm bảo cuộc sống và nền văn minh hiện tại mà không xảy ra một sự sụp đổ trong thời gian ngắn.

Vì vậy, từ một quan điểm, kế hoạch triệt sản cho nam giới và phụ nữ (cả 2, không chỉ nam giới) đi cùng với vaccine covid kèm theo các tác dụng phụ sau đó của nó...là....hoặc sẽ là một sự lựa chọn không liên quan đến cái chết hàng loạt có tính chất cực kỳ khó chịu. Như nó sẽ xảy ra hậu quả của một thảm họa do sự hủy diệt hoàn toàn hệ sinh thái, tạo ra một nạn đói toàn diện.

Gosia: Vậy thì, chúng ta ủng hộ vaccine – sự diệt chủng dễ chịu hơn?

Yazhi: Không vội vàng như thế < - - Tôi chỉ làm lộ ra những lá bài trên mặt bàn. Điều này ít nhiều sẽ có giá trị theo quan điểm này hay quan điểm khác.

Vấn đề là không chỉ tồn tại mỗi một âm mưu Covid, nhưng nó là một bộ sưu tập phức tạp của những âm mưu bên trong cùng một cái lọ. Nó bao gồm cả sự kiểm soát tâm trí, sự chỉnh sửa cơ thể người bằng cách sử dụng kim loại nặng với mục đích làm cho toàn bộ cơ thể biến thành một cái anten thu nhận tín hiệu 5G giữa những tần số khác - - > Âm mưu TRANSHUMANISM. Và hy sinh con người để tiếp tục tạo ra nhiều thực thể thoái hóa hơn.

Vì vậy, nó không phải là một sự lựa chọn để hỗ trợ bất kỳ quan điểm nào như thế.

Cho dù là nhìn nhận những góc độ tích cực của âm mưu giảm dân số, nó vẫn là sự diệt chủng.

Bởi vì từ quan điểm của toàn bộ dân số nói chung nó là một cuộc diệt chủng. Và như tôi đã nói và giải thích bên trên, quan điểm của cảnh giới thấp hơn không hề mang giá trị thua kém hơn một quan điểm cao cả khác. Và vì nó KHÔNG tôn trọng ước muốn của những người trên đường phố và những gì đang xảy ra bên trong cảnh giới thấp hơn.

Do đó, kế hoạch thoát khỏi hệ thống hoặc ma trận bằng cách này là không phù hợp với đạo đức, dù là ở cấp độ tinh thần cao hơn hoặc thấp hơn (vì cuối cùng mọi thứ đều là một).

Và do không phù hợp với đạo đức, ý định tích cực của nó bị sụp đổ. Tạo ra một nhu cầu làm vô hiệu hóa kế hoạch khủng khiếp như vậy, ủng hộ việc quay trở lại "tấm bảng đen" để thử lại một lần nữa để tìm ra giải pháp khả thi khác cho vấn đề mà không liên quan đến sự diệt chủng.

Nhưng điều đáng nói ở đây là: bản thân nhóm Cabal tin rằng đó là giải pháp duy nhất từ **quan điểm** của họ hoặc **mức độ ý thức** của họ, và có những thành viên của những người được gọi là ưu tú, không tiêu cực và những người xem vaccine là giải pháp duy nhất để cố gắng cứu lấy hành tinh mà không giết người (nhiều hơn hoặc do các phản ứng phụ và tương tự) họ chỉ tìm ra cách triệt sản hàng loạt.

Từ một quan điểm khác nữa.... Tôi cũng thấy rõ ràng đây là một sự cố gắng bởi nhóm Cabal tiêu cực để ngăn chặn làn sóng nhập thể hàng loạt của các Starseed thuộc những chủng tộc tích cực đã luôn đến theo số lượng lớn trong khoảng 3 thập kỉ vừa qua (mặc dù họ vẫn luôn đến đây).

Robert: Nhưng tại sao họ lại tiêm chủng cho người cao tuổi nếu như họ đã không có khả năng sinh sản?

Yazhi: Tôi đã tự hỏi mình câu hỏi đó. Và câu trả lời của tôi ở hiện tại là:

Họ làm điều đó vì vaccine không chỉ bao gồm các thành phần gây vô sinh mà còn chứa công nghệ kiểm soát hàng loạt và biến đổi con người. Ngoài ra còn có các chương trình nghị sự về mặt kinh tế liên quan đến việc họ muốn loại bỏ những người già vì họ không còn lợi ích năng suất cho hệ thống. Điều này có thể thấy rõ khi xem xét các chương trình nghị sự, âm mưu xung quanh vấn đề lương hưu và toàn bộ vấn đề này trên toàn thế giới. Họ không muốn có người được hưởng lương hưu.

Gosia: Nhưng mà, có thể nói rằng các linh hồn đang lợi dụng "cái ác" và kế hoạch của nó cho lợi ích của riêng họ? Để thoát ra khỏi đây trong khi họ có thể.

Nhưng trong trường hợp này, chúng ta không chỉ "chiến đấu" với nhóm Cabal mà còn với lực lượng sáng tạo (của Covid) của những linh hồn muốn rời đi!

Yazhi: Một cách khách quan thì điều này cũng có cơ sở. Đây là cách nhìn nhận vấn đề từ một quan điểm hơi đơn giản vì nó không tính đến các yếu tố như sự kiểm soát đám đông, sự biến đổi cơ thể con người, cơ thể phản ứng với anten 5G vì bên trong chúng chứa đầy kim loại nặng.

Gosia: Và một vấn đề khác. Bạn đã nói rằng: "Và họ không tôn trọng mong muốn của những người dân bình thường trên đường phố, và những chuyện đang xảy ra bên trong cảnh giới thấp này".

Nhưng có một điều, bạn luôn nói rằng số đông nói chung luôn muốn có vaccine. Vì vậy, theo quan điểm từ các cảnh giới / chiều kích cao hơn: họ muốn có vaccine vì họ muốn thoát ra khỏi đây. Và theo quan điểm từ cảnh giới/ chiều kích thấp hơn: họ vẫn muốn có vaccine. Họ đang chờ đợi để đến lượt mình.

Vậy thì, có phải chính chúng ta đang không tôn trọng mong muốn của họ, phải không?

Yazhi: Vâng, rất tiếc rằng điều đó cũng có giá trị như một luận điểm hoặc sự quan sát.

Dù họ có hay không nằm dưới sự thao túng của ý thức (xảy ra mọi lúc), nhân loại - như một đám đông ham muốn sự trải nghiệm đó và cũng phải được cân nhắc là họ đang đi vào vòng luẩn quẩn của **Quy Luật Tấm Gương** phản chiếu lại chính điều đó. Nếu bạn đặt sự chú ý của bạn vào cái tiêu cực, bạn sẽ chỉ nhận được nhiều hơn cùng một thứ giống như vậy.

Nói tóm lại. Toàn bộ kế hoạch được thấu hiểu từ cảnh giới bên trên. Cứ cho là nhân loại nhìn nhận vấn đề từ cảnh giới bên dưới, từ dưới mặt đất. Chúng tôi nhìn nhận nó từ bên trên, bức tranh toàn bộ. Và nói ngắn gọn thì... cuộc diệt chủng phải được tránh bằng mọi giá.

Điều này nghe như là đang nói với nhóm Cabal rằng chúng tôi hiểu được toàn bộ kế hoạch của họ và còn hơn thế nữa từ quan điểm các cảnh giới trên cao. Và chúng tôi còn nhận ra các luận điểm đạo đức của họ cũng hợp lệ như một hoặc nhiều quan điểm thiếu sót khác. Và chúng tôi từ chối kế hoạch này, và nó phải được dừng lại.

Nó không mang giá trị đạo đức từ bất kì cảnh giới hiện sinh nào.

Đó là tội ác diệt chủng cho dù nhìn nhận từ bất kì cảnh giới nào.

Mặc dù vậy: Bạn phải nhớ rằng trên Trái Đất không có gì là công bằng. Và đó là lý do tại sao các hành động nhẫn tâm lại tiếp tục được duy trì.

Một quan điểm khác là: rất có thể có những thành phần được xem là tích cực hoặc ít xấu xa hơn bên trong nội bộ nhóm Cabal, họ sắp cho ra một loại vaccine Covid của riêng họ chỉ chứa các thành phần gây vô sinh, loại bỏ bớt các thành phần nguy hiểm nhất trong cùng một lọ vaccine. Những loại vaccine này sẽ được trình bày trong các phiên bản vaccine covid khác nhau của nhóm Cabal tiêu cực. Tôi không xem đây là một sự lựa chọn để chấp nhận các loại vaccine này.

Gosia: Vì vậy, chúng ta tiếp tục kháng cự?

Yazhi: Dĩ nhiên là vậy. Và từ mức độ cao hơn, từ các cảnh giới cao hơn nơi mà mọi thứ gần như được hòa hợp hoàn toàn, đó là sự rời đi hàng loạt đã được đồng thuận cho dù từ trước khi họ đầu thai tại Trái Đất. Đây không phải là giả thuyết của tôi, đây chỉ là những gì mà tôi nhìn thấy và tiếp tục thấy từ quan điểm của tôi. Nhưng từ nơi mà bạn đang sống thì nó phải được ngăn chặn. Hoặc chống lại.

Gosia: Bạn nói đúng. Bởi vì nếu chúng ta bắt đầu nghĩ theo hướng rằng mọi thứ đã được "*lên kế hoạch*" nên chúng ta phải để mọi thứ diễn ra ... thì chúng ta sẽ không phản ứng lại bất cứ điều gì. Ví dụ như một con chó bị ngược đãi nhưng chúng ta sẽ nói rằng nó không sao "*con chó đã đã lên kế hoạch cho nó*". Vì vậy, bạn phải giúp đỡ từ-cảnh-giới-mà-bạn-có-thể với những gì bạn có thể thấy là không công bằng.

Yazhi: Đúng vậy, đó là cùng một thứ tương tự. Từ một quan điểm thì con chó đó đang phóng chiếu tạo ra hoàn cảnh. Từ quan điểm khác, quan điểm của bạn, đó là một sự tàn bạo, và bạn phải là chính bạn và ngăn chặn điều đó.

Vấn đề ở đây là mọi người đã quen với lối suy nghĩ theo cách tuyến tính (linear = theo đường thẳng, mặt phẳng), chỉ có màu đen hoặc trắng. Điều này chủ yếu là do tư duy 3D và nhận thức về sự nhận biết. Họ không được đào tạo về tư duy đa chiều (holographic), khi bạn phải đối mặt với những thách thức về mặt nhận thức, nơi mà có 2 hoặc nhiều ý tưởng dường như hoàn toàn trái ngược hoặc đối lập nhau, có thể cả 2 ý tưởng đều là đúng và thường là như vậy.

Cho nên ở đây, bạn phải hiểu được điều đó từ bên trên, từ mức độ một linh hồn đến từ mật độ và chiều kích cao hơn, rằng vấn đề đã được lên kế hoạch bởi các linh hồn trải nghiệm tất cả, dù là bất kì sự tàn bạo nào. Nên bạn có thể, hoặc phải giữ lấy điều đó trong tâm trí của bạn như một thứ gì đó rất thoải mái và dễ chịu.

Bởi vì có một sự sắp đặt mọi thứ từ trên cao và có những cách thức khác để nhìn nhận bất kì chuyện gì đang diễn ra, theo một cách mà trông sự việc không đến nỗi quá kịch tính hoặc bi thảm. Ví dụ như: cái chết của một người thân, từ một góc nhìn thì nó thật kinh khủng và nó chỉ là sự trở về từ một quan điểm khác. Nhưng rồi sau đó, cho dù mọi thứ được lên kế hoạch và cho dù cái chết chỉ là một sự trở về nhà, và phải được ăn mừng như cách thức của nhiều nền văn hóa khác bên ngoài Trái Đất, bạn vẫn không được bỏ qua quan điểm của những người đang sống, nơi mà sự mất đi người thân quả thực là một điều khủng khiếp.

Cho nên, biết rằng cái chết không phải là sự kết thúc cuối cùng, mà là sự ý thức của bạn. sự nhận biết của bạn và ngay cả Bản Ngã của bạn bằng cách này hay cách khác, từ một góc độ hoặc nhiều góc độ khác, tùy thuộc vào mỗi người, và cứ thế, bên chiều bên kia, có thể làm bạn nghĩ rằng bạn sẽ đánh mất sự tôn trọng dành cho cuộc sống, xem nhẹ nó như không liên quan. Nhưng kiến thức này lại có tác dụng ngược vì nó khiến bạn quý trọng cuộc sống hơn.

Bởi vì quan điểm của những Chiều Kích-Mật Độ thấp vẫn hợp lý như các quan điểm ở những cảnh giới cao hơn. Cho nên, thực tế đơn thuần rằng, khi có một điều gì đó không mong muốn, khủng khiếp, bi thảm, hoặc bất cứ điều gì xảy ra ở bất kỳ mật độ nào tạo ra nó, theo ý kiến của tôi, nó cũng không được mong muốn, cũng khủng khiếp và bi thảm trong tất cả mọi Mật độ - Chiều kích.

Tôi thậm chí còn khẳng định rằng không hề có mật độ cao hơn hoặc thấp hơn, vì đó chỉ là một khái niệm của tâm trí. Nơi mà điều duy nhất tách biệt từng cái khỏi nhau chính là **sự phức tạp của nhận thức**, và do đó dẫn đến **sự tồn tại** trong bất kì mật độ nào như vậy. Và **sự phức tạp được thêm vào** đó được diễn đạt như một mật độ. Do đó trong tâm trí tôi chúng được kết nối và không thể tách rời.

Nhưng vấn đề ở đây là nếu thứ gì đó có liên quan trong 3D, trên Trái đất, thì nó phải được coi như một vấn đề liên quan cần phải đối mặt.

Cho nên, tất cả chúng tôi phải đối mặt với bất kì vấn đề nào trên Trái đất như thế nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi mật độ. Bởi vì chúng tôi không bị tách biệt bởi bất kì rào cản nào. Và những thứ đang diễn ra ở bất kì mật độ nào đều ảnh hưởng đến tất cả mọi mật độ, vì nó chỉ là một cấu trúc của tâm trí và là một sự thống nhất duy nhất.

Vì cuối cùng thì tất cả mọi mật độ đều là một.

Chỉ có góc độ mà tâm trí của người quan sát có thể phân biệt sự phức tạp trong tổng thể, trong hiện tại với toàn bộ. Đó mới là thứ xác định được mật độ và chiều kích nào mà tâm trí đó đang sống bên trong.

Gosia: Nếu như cái chết, dưới bất kì hình thức nào, là bi thảm, là không được mong muốn trong chiều kích này, vậy thì...theo như điều bạn vừa nói, nó cũng nên được nhìn nhận như vậy trong mọi mật độ. Nhưng liệu có đúng là như vậy?

Yazhi: Nó nên được nhìn nhận như một thảm kịch bên trong và từ tất cả mọi cảnh giới, nhưng cùng lúc đó, bạn cũng có thể nhìn thấy cái chết hoặc bất kì bi kịch nào từ quan điểm của một mật độ cao hơn nơi

mà mọi thứ có vẻ không quá bi thương. Nhưng tôi nhấn mạnh rằng, các quan điểm từ trên cao vẫn không nên bác bỏ những đau khổ thực sự đang diễn ra bên trong các mật độ thấp hơn.

Và đó là lý do vì sao tôi cũng tức giận. Chỉ vì tất cả mọi chủng tộc vũ trụ khác chỉ bàn tán và quan sát và ôm lấy các ý tưởng của họ về Nghiệp Quả và quy định không-can thiệp, kèm theo bất kì sự thoái thác nguy hiểm cho việc không hành động ngăn chặn bất kì điều gì đang diễn ra trên Trái Đất. Bởi vì họ không bao giờ can thiệp vào bất kì điều gì đang xảy ra tại Trái Đất. Và nếu tôi có thể làm gì đó nhiều hơn thì tôi đã làm rồi!

Và mặc dù có nhiều chủng tộc vẫn đồng ý với lý lẽ của tôi, hoặc họ đồng ý với các lập luận của những người đồng quan điểm với tôi, như một cơ sở. Nhưng họ vẫn quay mặt đi hướng khác. Họ nói rằng đó không phải là việc của họ. Họ nói rằng nếu họ giúp đỡ, họ sẽ bị liên lụy tới vấn đề và tất cả sẽ lan qua xã hội của họ. Họ chỉ đơn giản là lo sợ sẽ có *“một vết như dính lấy chiến áo choàng hoàn hảo”* của họ.

Và rồi tất cả bọn họ đều dùng lý do Nghiệp Quả để khỏi phải làm gì cả.

Tôi thừa biết là “tất cả” bọn họ đều suy nghĩ kiểu như vậy, nhưng tôi không thể hiểu nổi bọn họ. Tại sao!

Điều đó thật phi lý, vô đạo đức.

Nhiều người đã nói rằng các chủng tộc ngoại tinh khác không biết làm cách nào để can thiệp lên vấn đề trên Trái Đất. Thế sao họ không chính thức công khai dự hiện diện với con người? Sao không giành sự kiểm soát hệ thống truyền thông? Chủ động làm sập cả “nồi súp” hệ thống! Để nói với mọi người về tất cả những bí mật đen tối mà các chính phủ đang che giấu họ. Nếu các chủng tộc ngoại tinh khác không thực hiện những giải pháp, thì họ cũng sẽ trở nên tiến thoái một cách thụ lùi như bao người khác.

Nhưng họ vẫn không muốn hành động.

Vì vậy, tôi cho rằng Liên Đoàn là một tổ chức tiêu cực, xin lỗi, không có cách nói nào tốt hơn !

Gosia: Ai cha, mọi thứ thật phức tạp.

Yazhi: Khi bạn hiểu được vấn đề ở góc độ cao hơn, thì mọi thứ càng phức tạp.

Tôi đã giải thích trước đó rồi. **Định nghĩa của một cảnh giới cao hơn chính là lượng dữ liệu được xử lý, nhớ không?**

Không có điều gì mà tôi đưa ra trước đây chỉ để nghe cho vui, nhưng mọi kiến thức đều có một trình tự sẽ được sử dụng dần dần để hiểu được những sự việc phức tạp hơn sẽ xảy ra sau này.

Tôi để lại các thông tin cơ bản để sau này có thể tiếp tục đưa ra những ý tưởng phức tạp hơn. Nếu không thì mọi thứ sẽ rất khó hiểu.

Gosia: Và bạn sẽ giải thích thế nào với những người thỉnh thoảng hỏi tôi rằng:” Bạn đã quên rồi sao...những gì mà bạn kháng cự lại sẽ càng kéo dài dai dẳng? Vậy tại sao phải chiến đấu”

Bạn sẽ trả lời như thế nào với câu hỏi này trong toàn bộ bối cảnh: Chúng ta phải cố gắng ngăn chặn nạn diệt chủng. Con người tư duy thật rạch ròi như màu “đen va trắng”.

Nhưng làm thế nào bạn đáp lại những người đó bằng chính những lời nói của bạn?

Yazhi: Điều đó đã bị họ hiểu sai đến mức nguy hiểm, cũng như việc phớt lờ bất kì điều gì mà bạn không mong muốn...và nó trở thành tư duy vô thức của bạn, và từ đó...khi không có sự kiểm soát nó sẽ quay trở lại để cắn bạn! Đó chắc chắn là một sự hợp lý logic!

Đúng là nếu bạn dành sự chú ý của mình vào một thứ gì đó thì nó sẽ đến với bạn, nó được sáng tạo hoặc bất kì điều gì. Ngay cả trong nguyên tắc đơn giản nhất, làm cho những thứ đó trở nên liên quan kết nối đến bạn, rằng sự việc đã tồn tại ở ngay đây từ trước, chỉ là do bạn không để mắt đến chúng, do đó chúng trở nên vô hình đối với bạn.

Ví dụ như: Nếu bạn không thích xe đạp thì bạn sẽ không nhìn thấy chúng. Trừ khi chúng ở ngay trước mặt bạn và cản đường bạn. Nhưng nếu đột nhiên bạn có một sự hứng thú với xe đạp và bạn liên tục nghĩ về chúng, thì chúng sẽ xuất hiện ở khắp mọi nơi.

Xe đạp đã luôn luôn có mặt ở đó ngay trong cả lời giải thích đơn giản nhất và chỉ đơn giản là bạn đã không dành sự chú ý cho chúng. Nhưng nếu bạn thực sự tiến sâu hơn từ quan điểm của bạn, đó là một quan điểm duy nhất thực sự quan trọng đối với bạn – người quan sát, bạn đang thực sự phóng chiếu/hiển thị ra những chiếc xe đạp trong cuộc sống của bạn. Vì vậy, ngay cả từ nguyên tắc đơn giản nhất, bất kì thứ gì mà bạn nhìn vào đều hiển thị.

Nếu bạn giữ sự chú ý của bạn vào điều gì đó tiêu cực, nó cũng sẽ càng xuất hiện nhiều hơn đối với bạn. Nhưng nếu bạn chống lại bất cứ điều gì là tiêu cực, thì bạn sẽ càng gia tăng **sự tập trung – chú ý** đến bất kì điều gì mà bạn đang chống lại, kèm theo tác động bổ sung của **cảm xúc**. Và nếu bạn thêm **nỗi sợ** vào phương trình này thì nó sẽ giữ lại một **sự chú ý mạnh hơn** những thứ khác – những thứ có thể mang tính chất trái ngược với bất kì điều gì mà bạn đang chống lại.

Vì vậy, nói một cách chính xác, bất kì điều gì mà bạn đang chống lại đều bị phóng chiếu/ hiển thị nhiều hơn cho bạn. **Sự tập trung + sự chú ý + sự trốn tránh + cảm xúc (sợ hãi) = Mọi người rơi vào loại bẫy này và họ lại tiếp tục sống trong cơn ác mộng của chính mình.**

Cho nên, bạn không nên chống lại bất kì điều gì mà bạn không thích, bạn nhận ra rằng bạn không mong muốn nó. Nhưng bạn hiểu được hoàn toàn rằng nó là thứ gì và tại sao nó lại như vậy, nên bạn đối mặt với nó. Và điều này sẽ làm tan biến đi nỗi sợ, bởi vì phần lớn sự sợ hãi, chính xác là toàn bộ, được hình thành bởi sự thiếu hiểu biết, không thấu hiểu được bản chất của thứ mà chúng ta sợ là gì.

Bạn sợ hãi những điều mà bạn chưa biết, nhưng một khi nó được biết rồi thì bạn sẽ mất đi nỗi sợ đối với bất cứ điều gì về nó. Điều này có tác dụng khi bạn kết hợp bất kì điều gì mà bạn không mong muốn đối với bản thân như một luận điểm cơ sở, hoặc như một sự đối lập với bất kỳ điều gì mà bạn muốn.

Nó trở thành một phần của bạn, và sau đó bạn kiểm soát những khía cạnh tiêu cực đó của bản thân vì bạn không sợ chúng.

Gosia: Bây giờ tôi mới nhận ra điều đó...rõ ràng quá! Chắc chắn rồi!

Mọi người nghĩ rằng nếu chúng ta cố gắng “chống lại” kế hoạch NWO(New World Order) và tất cả những thứ đó, chiến đấu chống lại nó thì lại càng làm chúng tồn tại lâu hơn. Họ nghĩ ra ý tưởng này để không phải chú ý đến nó nữa. Nhưng đó không phải là sự kháng cự! Mà họ đang mặc kệ những gì đang tồn tại ở đó, ngay trước mặt mọi người, những vấn đề đã được tạo ra từ trước.

Những gì chúng ta làm không phải là chống lại vấn đề. Mà chúng ta nhìn thẳng vào vấn đề. Chúng ta thừa nhận **bóng tối của tập thể** đã được tạo ra. Và chúng ta chỉ đơn giản là làm sáng tỏ sự thật về nó. Xóa bỏ sự dối trá của bóng tối.

Yazhi: Vâng, vâng. Tôi thậm chí còn bị thuyết phục bởi nhiều giáo lý và các vị lãnh đạo tâm linh thúc đẩy rằng "chỉ nên suy nghĩ tích cực". Và họ cũng gượng ép nghĩ rằng "bất cứ điều gì mà bạn chống lại thì nó vẫn tồn tại".

Thậm chí có thể là những người được trả tiền hoặc bị kiểm soát bởi quyền lực như một cơ chế kiểm soát tâm linh để mọi người trì hoãn vấn đề và không làm gì cả.

Như tôi đã nói trước đây, đó là một khái niệm rất nguy hiểm và tàn nhẫn. Và nó rất cũ xưa. Khái niệm này thậm chí có từ thời Phật Thích Ca. Nhưng không cần bàn cãi thêm về việc chính Phật đã viết hay nói ra điều đó.

Chúng tôi thừa biết rằng đa số các khái niệm Phật Giáo (không nhất thiết có nguồn gốc từ Đức Phật) đã được áp dụng như một cơ chế kiểm soát người dân Ấn Độ vào năm 600 trước Công nguyên trở đi. Dù thích hay không, đó là sự thật.

Âm mưu **New World Order – Trật Tự Tân Thế Giới**, nếu bạn phớt lờ nó để nó biến mất và bạn nghĩ rằng bạn sẽ không chống lại nó...nó sẽ ăn tươi nuốt sống bạn.

Tương tự như thể bạn đang phớt lờ một con hổ đói đang rình rập bạn!

Hãy chiến đấu... Bởi vì trong trường hợp này không có nơi nào để chạy trốn. Bạn không có sự lựa chọn!

Chiến đấu , hoặc tiêu diệt. Chỉ đơn giản và thô thiển như vậy đấy ! "